

# ไอนด์โฮเฟนและบราบันต์คว้าหลายรางวัลในงาน MIPIM ในเมืองคานส์

คานส์, ฝรั่งเศส และไอนด์โฮเฟน, เนเธอร์แลนด์-13 มี.ค.-ฟิอาร์ทนิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ชื่นชมบรรยากาศการลงทุนในเมืองและจังหวัดของเนเธอร์แลนด์

เบอร์นพอร์ด ไอนด์โฮเฟน และจังหวัดบราบันต์ สามารถคว้ารางวัลจากงานอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ MIPIM ที่เมืองคานส์ มาครองได้หลายรางวัล จากการที่ไอนด์โฮเฟนและบราบันต์ติดอันดับต้นๆในผลการสำรวจ “fDi European Cities and Regions of the Future” ของไฟแนนเชียล ไทมส์ ซึ่งจัดอันดับให้ไอนด์โฮเฟนอยู่ในอันดับสามในดัชนีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (fDi index) สำหรับยุโรปทั้งหมด และอันดับหนึ่งสำหรับภูมิภาคยุโรปตะวันตก โดยสื่อด้านการเงินชั้นนำของอังกฤษระบุว่า ศูนย์กลางของเบอร์นพอร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแคว้นแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงนั้น เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนในอนาคต ขณะที่จังหวัดบราบันต์ได้รับรางวัลเนื่องจากรั้งอันดับหนึ่งในการจัดอันดับภูมิภาคที่มียุทธศาสตร์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (fDi Strategy) ที่ดีที่สุด

Rob van Gijzel นายกเทศมนตรีของไอนด์โฮเฟนได้เชิญสื่อมวลชนและนักลงทุนที่เข้าร่วมงานที่เมืองคานส์ให้มาสัมผัสกับพลังแห่งนวัตกรรมของเบอร์นพอร์ด ไอนด์โฮเฟนอย่างใกล้ชิด โดยกล่าวว่า “บริษัทและสถาบันความรู้ต่างๆของเราได้ทำการค้นคว้ามากมายซึ่งช่วยให้เราค้นพบทางออกสำหรับความท้าทายในอนาคต จิตวิญญาณนักบุกเบิกของไอนด์โฮเฟนสามารถช่วยสร้างโลกที่มีความยั่งยืน น่ายุ่ และรองรับอนาคตได้ เพื่อให้เป็นโลกสำหรับอนาคต” ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดังกล่าว เบอร์นพอร์ด ไอนด์โฮเฟน จึงขอเชิญชวนนักลงทุนที่มีศักยภาพให้มาสำรวจความเป็นไปได้ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ที่ไม่ใช่เพียงแค่สถาบันการศึกษา บริษัทก่อตั้งใหม่ และการวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงทุนในการพัฒนาเขตเมืองและอสังหาริมทรัพย์ด้วย”

Bert Pauli สมาชิกสภาบริหารของจังหวัดบราบันต์ ได้กล่าวยกย่องวัฒนธรรมความร่วมมือของบราบันต์ในระหว่างร่วมงานที่เมืองคานส์ว่า “ความร่วมมือมีความสำคัญอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของเรา ซึ่งนำเสนอโอกาสที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนที่มีความกล้าและมีวิสัยทัศน์ พวกเขาจะสามารถค้นพบเครือข่ายที่เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ยังคงสร้างสรรค์แนวคิดแปลกใหม่ได้ ขณะที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้น”

Henk Kamp รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์แสดงความเห็นว่า ตนรู้สึกดีใจมากกับภาพที่ไฟแนนเชียล ไทมส์นำเสนอ “ด้วยอันดับของเบอร์นพอร์ด ไลนด์โฮเฟิน (อันดับ 3) อัมสเตอร์ดัม (อันดับ 9) ร็อตเตอร์ดัม (อันดับ 14) และอูเรคท์ (อันดับ 18) ทำให้เนเธอร์แลนด์ติดอยู่ใน 25 อันดับแรก ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างธุรกิจ สถาบันการศึกษา และรัฐบาล นำไปสู่การลงทุนและบรรยากาศทางธุรกิจที่ดีในเนเธอร์แลนด์ การดึงดูดนักลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจ้างงานในอนาคต”

Michal Kaczmarek หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน fDi และบรรณาธิการนิตยสาร fDi Magazine ประจำยุโรป กล่าวว่า โครงการติดตามดูแลนักลงทุนอย่างต่อเนื่องของบราบันต์นั้นน่าประทับใจมาก อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างได้ผล เช่น ช่วยให้นักธุรกิจและคนงานต่างชาติได้รับใบอนุญาตและข้อมูลที่เป็น “ความพยายามดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนลงหลักปักฐานในภูมิภาคได้อย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการดึงดูด FDI” เขากล่าว

fDi Magazine จัดทำรายชื่อ ‘fDi European Cities and Regions of the Future’ ทุกๆ 2 ปี โดยจัดอันดับเมืองและภูมิภาคที่มีศักยภาพที่สุดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายธุรกิจ การสำรวจที่เป็นอิสระนี้ดำเนินการโดย fDi Intelligence ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสาขาการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก 468 เมืองและภูมิภาคในยุโรป

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

Press Centre City of Eindhoven

[perscentrum@eindhoven.nl](mailto:perscentrum@eindhoven.nl)

โทร. +31-40-2382193

แหล่งข่าว: Brainport Eindhoven & Province of Brabant